



หสพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ

ไทยบริษัท

ปีที่ 32 ฉบับที่ 11577 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ราคา 5.00 บาท

ค้างเห็นฟ้องไทยควรรับอนุสัญญาสิทธิเด็ก

แล้วขอสงวนการให้สัญชาติ-เด็กลี้ภัยจะดีกว่า

คณะทำงานด้านเด็ก ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 9 องค์กร จัดรายการเสวนาปัญหาเด็ก ครั้งที่ 7 เมื่อปลายวันพุธที่ผ่านมา ในหัวข้อ "อนุสัญญาสิทธิเด็ก กับความมั่นคงของรัฐ" ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนหาแนวทางที่เหมาะสม ภายหลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้แสดงความเห็นว่า ประเทศไทยไม่สมควรรับรองร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสากลของสหประชาชาติ โดยให้เหตุผลว่าขัดต่อความมั่นคงของรัฐ ในประเด็นเรื่องการให้สัญชาติ และเรื่องเด็กร้องขอเป็นผู้ลี้ภัย

นายสุภชัย ฅ ป้อมเพชร จากองค์การยูนิเซฟ กล่าวว่า ประเทศไทยควรที่จะรับรองร่างอนุสัญญานี้ เพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเด็ก และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ เนื่องจากในเดือนมี.ค. 2533 ประเทศไทยจะเป็นสถานที่จัดการสัมมนาเด็กและเยาวชนโลก

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ขั้นตอนการรับร่างอนุสัญญามี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นรับหลักการ ขั้นการให้สัตยาบัน และขั้นการเข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิก ซึ่งในขณะนี้มีแนวคิดในการพิจารณาว่าร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสากลอยู่ 3 แนว คือ 1. แนวสิทธิมนุษยชน หมายถึงการยอมรับร่างอนุสัญญานี้ทุกข้อ 2. แนวตรงข้ามสิทธิมนุษยชน หมายถึงการไม่ยอมรับร่างอนุสัญญานี้เลย และ 3. แนวให้รับหลักการ และขอสงวนในข้อการให้สัญชาติ และเด็กร้องขอเป็นผู้ลี้ภัย เพื่อที่จะขอไม่รับรองในสองข้อดังกล่าว ดังนี้ ทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้น่าคือ ประเทศไทยควรร่วมลงมติรับหลักการของอนุสัญญานี้ไปก่อน แล้วหลังจากนั้น เราจะต้องมาศึกษาถึงผลกระทบต่อประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราจึงจะตัดสินใจว่าจะร่วมให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกหรือไม่ในภายหลัง

ดร.สายสุรี จุติกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) กล่าวว่า ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. ซึ่งจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทย ควรที่จะรับหลักการร่างอนุสัญญานี้ไปก่อน อย่างน้อยก็เป็นเกียรติภูมิของชาติให้ปรากฏแก่นานาชาติว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่เด็ก หรือที่ให้ความปกป้องคุ้มครองเด็กของเรา ส่วนขั้นตอนการให้สัตยาบัน และการเข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิก ยังต้องอาศัยเวลาอีกมากกว่าจะถึงขั้นตอนนั้น ประเทศไทยยังมีเวลาที่จะมาพิจารณากันในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่ง ดร.สายสุรี เห็นว่า ไทยเราอาจจะขอสงวนในข้อที่เป็นปัญหา คือการให้สัญชาติและเด็กขอเป็นผู้ลี้ภัย โดยไม่ยอมรับในขั้นการให้สัตยาบันก็ย่อมได้ เพราะอนุสัญญาฉบับนี้เปิดโอกาสเอาไว้ที่จะให้ประเทศต่าง ๆ ขอสงวนการรับรองบางข้อ

ดร.สายสุรี กล่าวต่อไปว่า หากการขอสงวนในข้อปัญหาทั้งสอง ทางสหประชาชาติไม่ยอม ไทยก็ไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบัน แต่ไทยจำเป็นต้องมาแก้กฎหมายภายในประเทศ และออกกฎหมายใหม่ เพื่อให้สามารถรักษาสัญญาสิทธิของเด็กลูกไทยในการมีชีวิตอยู่รอด ได้รับการคุ้มครอง และได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริงต่อไป

ศ.ไชยยศ กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า หากประเทศไทยไม่รับหลักการร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสากลในการประชุมสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติในคราวนี้ เราสามารถขอเข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิกในภายหลังได้ แต่จะเป็นการเสียหน้ามาก